



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 24 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,557 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,794,350 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย เสียชีวิตสะสม 22,768 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,131 ราย รักษาหายสะสม 2,590,589 ราย ยังรักษาอยู่ 180,993 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 429,739,283 (+1,746,080) ราย เสียชีวิต 5,935,002 (+9,919) ราย รักษาหาย 358,290,423 (+2,361,956) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ลาว พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกในประเทศ กัมพูชา เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวคให้เด็กอายุ 3-4 ขวบ เกาหลีใต้ อนุญาตฉีดวัคซีนให้เด็ก 5-11 ปี/ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเกิน 1.7 แสนราย เดนมาร์ก พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำจากเชื้อสายพันธุ์ย่อยคนละสายพันธุ์ ฮ่องกง บังคับตรวจโควิด ปชช. ทั้งทั้งเกาะ 7.5 ล้านคน ออสเตรเลีย เปิดประเทศต้อนรับวีซ่านักท่องเที่ยวแล้ว UN เสนอประชาคมโลกส่งวัคซีนโควิด จำนวน 60 ล้านโดสให้เกาหลีเหนือ มาเลเซีย ติดเชื้อเพิ่ม 2.7 หมื่นราย สิงคโปร์ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสถิติใหม่ 2.6 หมื่นราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวโน้มการระบาดและมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, TNN)</p> <p>- ปัตตานี โควิดกลับมาระบาดหนัก วันเดียวติดเชื้อกว่า 500 ราย สาเหตุหลักจากร.ที่มีนร.และอาจารย์ที่ติดเชื้อ รวมถึงค่ายทหาร/ บุรีรัมย์ ปิดสถานบันเทิง พม.บุรีรัมย์ ชั่วคราว พบจนท.ดับเพลิง ติดโควิดแล้ว 10 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย/ นครศรีธรรมราช ผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 1,720 ราย ยังไม่ส่งเข้าระบบอีกไม่น้อยกว่า 300 ราย เชื้อระบาดมากกว่าพบจริงถึง 10 เท่า, ตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงชาวบ้าน อ.พระพรหมพบติดเชื้อ 100 รายจาก 106 คน/ อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง เป็นสายพันธุ์โอมิครอน 100%/ เชียงใหม่ พื้นที่เสี่ยงโควิด 19 ทุกจุด ติดเชื้อวันเดียวเพิ่มเกือบ 3,000 ราย/ ปราจีนบุรี สถิติใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 324 ราย ผวจ. สั่งยกระดับคุมเข้ม/ ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน เปิดค่ายกักตัวผู้ป่วยโอมิครอน/ ร้อยเอ็ด ประชุมเข้มสถานการณ์โควิดหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 252 ราย/ สุโขทัย ผู้ป่วยเชื้อรายใหม่วันเดียว 206 ราย จากเกิดคลัสเตอร์ ที่อ.สวรรคโลก และอ.ศรีสัชนาลัย ยืนยันมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ</p> <p>- ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ก.พ. 65 วงการบันเทิง พบดารานักร้อง ประกาศติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 41 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, mcot, thebangkokinsight, thejournalistclub, plewseengern, newtv)</p> <p>- นายอนุทิน วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ ห่วงใยสถานการณ์โควิด 19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝากเตือนปชช. ให้ดูแลตนเองขั้นสูงสุด อย่าการ์ดตก กำชับสธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทั่วถึง ไม่ตกค้าง ล่าสุด สปสช. ขยายเพิ่มคู้สาย สายด่วน 1330 อีก 150 คู้สาย รวมเป็น 3,000 คู้สาย และเพิ่มช่องทางไลน์ @NHSSO เพื่อให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลและคอยเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 6 ชม. นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เตรียมพร้อม รพ. และจำนวนเตียง และบริหารจัดการระบบการรักษา HI/CI ให้เพียงพอ ขอความร่วมมือ ปชช. ลดความเสี่ยงติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ตามที่ สธ.ได้แจ้งเตือนภัยโควิดระดับ 4 เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, สวท., สำนักข่าวไทย, INN, 77kaoded, pptv) ทวีตช่อง 5,7,9,NBT,TNN,ThaiPBS</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ได้ปรับลดวงเงินประกันทพ.ต่างชาติจาก 50,000 ดอลลาร์ เหลือ 20,000 ดอลลาร์ รวมทั้งเปลี่ยนการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 ให้ใช้วิธีตรวจ ATK แทน โดยแจกให้ตรวจและรายงานกลับมา เริ่มวันที่ 1 มี.ค.65 รวมทั้ง ให้สปสช. เร่งแก้ปัญหาสายด่วน 1330 ที่มีประชาชนโทรเข้าจำนวนมาก โดยเพิ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คู่สาย หรือ จนท.รับโทรศัพท์ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ กทม.จึงประสานงาน กทม. เพื่อแก้ปัญหาแล้ว ยืนยันในพื้นที่ กทม.มีเตียงเพียงพอ และต่างจังหวัดมีความพร้อมรับผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, workpointtoday, sanook, voicetv)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสรุปผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.คงพื้นที่กำหนดมาตรการควบคุมโควิด 19 ตามเดิม 2.งบสำหรับบริการโควิด 19 ปี 2563-2565 รวม 32,488 ล้านบาท และปรับเกณฑ์ค่ารักษาโควิด 19 ในวันที่ 1 มี.ค. 65 โดยใช้เกณฑ์ผู้ป่วยสีเขียว รายละเอียด 12,000 บาท, สีเหลือง รายละเอียด 69,300 บาท และสีแดง รายละเอียด 214,400 บาท ทั้งนี้ ยังคงมาตรการ UCEP ไว้ หากมีการปรับเกณฑ์ให้เสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 3.มาตรการเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนประจำและไป-กลับ 4. การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรให้ยกเลิกการตรวจโควิด 19 แบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 เมื่อเดินทางถึงไทย ใช้ตรวจ ATK แทน และให้รายงานกลับมาทางแอปฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ยังเห็นชอบลดวงเงินประกันสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, อินโฟเควสท์, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, thailandplus, thestandard, acnews, plewseengern, thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวว่า WHO เผยข้อมูลไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ไม่พบความรุนแรงที่แตกต่างหรือมากกว่าสายพันธุ์ BA.1 ทั้งนี้ สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอให้ปชช.คงมาตรการ UP และเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, newtv, ChiangmaiNews, mcoT, INN, TNN, ch3, thaiquote, ch7, isranews, thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 17 ก.พ. 65 มีเด็กปฐมวัยติดเชื้อสะสม 107,059 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 29 ราย โดยเฉลี่ยกลุ่มอายุใน 5 ช่วงวัย (0-1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ 5 ปี) มีจำนวนการติดเชื้ออยู่ในระดับมากกว่า 2 หมื่นราย แต่จะพบสูงกว่าในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเด็กเล็กน้อยกว่า 2 ปี โดยเฉพาะ 0-1 ปี เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ สาเหตุของการติดเชื้อพบประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี</p> <p>-นพ.ธีรชัย บุญยยะสิพรรณ รองผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กฯ กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เด็กติดเชื้อโควิด 19 ว่า ส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูง ต้องเน้นการเช็ดตัวแบบทั้งตัว มากกว่ารับประทานยา แต่คนที่มีอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมย่ำในครอบครัวควรสวมหน้ากากอนามัย และควรเว้นระยะห่างกัน 6 ฟุต การใส่หน้ากากในเด็กควรเริ่มฝึกสอนตั้งแต่อายุ 2 ปี ยืนยันเด็กสามารถตรวจ ATK ได้ โดยแนะนำการตรวจทางจมูก แห้งจมูกลึกแค่ 2 ซม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สวท., มติชน, สำนักข่าวไทย, INN, newtv.) ทีวี (ช่อง 5, 7, 9, NBT,TNN,ThaiPBS.)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึง กระแสข่าวภายในที่ประชุม ศบค.ได้รับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวัน ให้เอาไปคูณ 5 จะเป็นยอดจริงของไทย ว่า ไม่มี เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายงานจากความจริง ปกปิดไม่ได้ และข้อมูลไม่ได้มาจาก สธ.ฝ่ายเดียว หน่วยงานอื่นต้องยืนยันด้วย สำหรับการถ่ายทำรายการหรือละคร ต้องทำตามมาตรการ VUCA วันนี้ทุกอย่างต้องทำจากผู้ประกอบการ ถ้าทำ COVID Free Setting ได้ ก็ลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนดูแลตนเองให้ตีตามมาตรการด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) , เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, mcoT, TNN)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย ศบค. ว่า มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้ดำเนินมาตรการดูแลเหมือนเดิม และเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการรักษา HI หรือที่ CI โดยที่ประชุมสั่งการให้ผู้ว่า กทม. รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มจำนวนศูนย์พักคอยชุมชน ควบคู่กับการทำความเข้าใจกับปชช.เรื่องการรักษาตัวที่บ้าน และให้แยกตัวอยู่ในโรงแรมแทนการอยู่บ้าน (Hotel Isolation) ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายกับ Hospitel แต่รูปแบบใหม่นี้จะมี รพ.ของรัฐเข้าไปช่วยดูแลผู้ติดเชื้อ</p>	

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-นพ.สุภัทธร ฮาสุวรรณกรกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และ ผอ.รพ.จนะ จ.สงขลา โปสต์ว่า ขณะนี้คือช่วงขาขึ้นที่มีความชันมาก โอมิครอนกระจายไปทุกหย่อมหญ้า และสิ้นเดือน ก.พ.65 น่าจะถึงจุดระบาศสูงสุด แต่พื้นที่ที่ไม่พร้อมกันปลายเดือน มี.ค.65 ทุกอย่างน่าจะสงบลง แม้โอมิครอนจะป่วยไม่หนัก ที่ อ.จนะ มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว 1 คน ผู้ป่วยสูงอายุปอดบวมหลายคน และที่สำคัญ ยังมีความรู้ในเรื่อง Long COVID Syndrome ดังนั้น ป้องกันอย่าให้ติดเชื้อที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โปสต์ทูเดย์

-พล.อ.ต นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โปสต์ข้อความระบุ สิ่งที่ปชช.ต้องรับรู้ คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวในแต่ละสถานการณ์และการเตรียมตัว หากคนในครอบครัวติดเชื้อต้องติดต่อ และรับยาอย่างไร เมื่อต้องรักษาภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรบ้าง ซึ่งสธ. และ สปสช. กำลังสื่อสารอยู่ แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ปรับสิทธิรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า), เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, INN, thestandard, sanook) ทีวีช่อง 5,7,9,NBT,TNN,ThaiPBS

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึง กรณีที่นายฯ สั่งเลื่อนการออกประกาศยกเลิกแนวทางการรักษาและเบิกจ่ายโควิด 19 ระบบ UCEP Plus ว่า แนวทางเดิมของ สธ.ที่ดำเนินการให้มีการยกเลิก UCEP COVID-19 เนื่องจากต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยให้เข้ารักษาตาม รพ.ที่มีสิทธิอยู่ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ งบม. แต่เป็นแผนให้โควิดกลับมาเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ)

-นายพลภูมิ วิกิตภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ครม.ให้เลื่อนประกาศสธ.ปรับหลักเกณฑ์ UCEP ออกไปก่อน ว่า ขอสนับสนุน มติ ครม.ที่คงสิทธิรักษาโควิดทุกที่ไว้ ไม่ผลักรั้วให้ประชาชน และอย่างน้อยต้องให้สถานการณ์คลี่คลายจนแทบไม่มีผู้ป่วยหนักหรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องวางแผนทำความเข้าใจกับ ปชช.ด้วย ที่สำคัญรัฐบาลต้องพิจารณาในทุกมิติ โดยเฉพาะศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เติง และอุปกรณ์ของโรงพยาบาลรัฐ

3. ผู้ป่วยโควิดไม่มี รพ.รักษา

สื่อที่นำเสนอ : เพจสรยุทธ

-บิดาขอความช่วยเหลือลูกติดโควิด แต่รพ.ยังรับรักษาใน รพ.ไม่ได้ เพราะเตียงเต็ม ให้กลับบ้านรอเตียง ขณะนี้ ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้สูงอายุ 71 ปี เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ รพ.เอกชนยานิวาดี เมื่อวันที่ 22 ก.พ. จนรพ.แจ้งคนไข้ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่มี แต่หากประสงค์จะรักษาที่ รพ.ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำก่อน 30,000 บาท และต้องชำระค่ารักษาเอง เมื่อสอบถามไปยัง รพ.ตามสิทธิ์พบว่าเตียงเต็ม จึงอยากสอบถามไปยัง นายฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯและรมว.สธ. เหตุใด รพ.เอกชนสามารถละเมิดคำสั่งที่ประชุมครม.ที่ชะลอการยกเลิกการกำหนดให้ผู้ติดโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน (UCEP) ที่เพิ่งมีมติ ครม.เมื่อ 22 ก.พ. เท่ากับโควิด 19 จึงเป็นโรคฉุกเฉิน รักษาฟรีได้ทุกสิทธิ รพ.เอกชนจะปฏิเสธไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv

-เพจสายไหมต้องรอด ประกาศหยุดรับหาเตียงชั่วคราว หลังยอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง แต่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

4. แจงเงินพิเศษโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ)

-นพ.ประเมษฐ์ กิ่งไก่อ นพ.สจจ.อุดรธานี และพญ.ฤทัย วรธนวินิจ ผอ.รพ.อุดรธานี ชี้แจงข้อเท็จจริง การเคลื่อนไหวกุศลกรร ร้องเรียนกรณีเงินเดือนเพิ่มพิเศษโควิด 19 , เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน และค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ว่า รพ.อุดรธานี ดำเนินการติดตาม สรุบได้ ดังนี้ 1.กรณีการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มพิเศษโควิด 19 ได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้ว 2.กรณีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนอยู่ระหว่างการบริหารการคลังฯ รวบรวมข้อมูลส่งขอสำนักงบประมาณ และ3.กรณีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย อยู่ระหว่างส่วนกลางเสนอขอสำนักงบประมาณ และบางส่วนอยู่ระหว่างสจจ.รอโอนให้ รพ. เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มผู้ร้องเรียนคิดว่าไม่เป็นธรรมหรือเกิดความล่าช้า อาจเป็นเพราะไม่ทราบเรื่องระบบงบประมาณ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5.ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียล เรื่อง ควรหยุดฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะจะทำให้เสียชีวิตได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>6.วัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศบค. เผยในการประชุม ศบค. มีการรายงานความคืบหน้าการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด 19 ที่ดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีน Chula-Cov19 ชนิด mRNA และวัคซีน HXP-GPOVac ชนิด Inactivated ทำการทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 2 ส่วนวัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax ชนิด Protein subunit จากไบยาสูบ และวัคซีน Covigen ชนิด DNA อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย คาดว่าจะขึ้นทะเบียนได้ภายในปี 2565 สำหรับแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้มีการให้วัคซีนโควิด 19 กลุ่มเด็กใน รร. ขอให้รับพาเข้ามารับการฉีด โดยมีวัคซีนหลายสูตร รวมถึงการฉีดสูตรไขว้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองที่มีความต้องการวัคซีนต่างแบบกัน ส่วนผู้สูงอายุ ต้องรับวัคซีนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตลง ซึ่งจ.สกลนครและจ.ชลบุรี ถือเป็นตัวอย่างที่มีการจัดบริการ ค้นหาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า ความสามารถของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ ขณะนี้ค่อนข้างจำกัด โดยหวังป้องกันการหนักเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาการฉีดในผู้ใหญ่มากกว่า 3 เข็ม หรือจะไปเข็ม 4 และสำหรับเด็กตั้งแต่ 5 ถึง 11 ขวบ จนกระทั่ง 6 เดือนจนถึงอายุ 4 ขวบ เป็นเรื่องที่หาคำตอบชัดเจนไม่ได้ ทั้งนี้ การที่ต้องมีความโปร่งใสเนื่องจากจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการนำวัคซีนมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดและเป็นที่มาถึงการต้องฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง ซึ่งมีกลไกต่างกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และสามารถลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, plewseengern, topnews, isranews)</p> <p>- นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เผย ซีพีเดินทางนำโครงการซีพีปันปลูก ฟาร์มปลาปลอดปลุกฟาร์มปลาและแจกจ่ายฟรีต่อเนื่องเพิ่มอีก 45 ล้านแคปซูล เพื่อให้เป็นสมุนไพรรักษาในช่วงการแพร่ระบาดของโอมิครอน นอกจากนี้ ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 เกือบ 1,000 เตียง ในรพ.สนามและศูนย์พักคอย 3 แห่งของซีพีและพันธมิตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (workpointtoday, newtv)</p> <p>- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า รัฐบาลและสธ.บอกความจริงกับปชช. ว่า โควิด 19 ได้กลายพันธุ์จากสายพันธุ์ BA.1 มาเป็น BA.2 และสามารถขยายจำนวนได้เร็วกว่าถึง 1.4 เท่า รวมถึงยังหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ แนะนำเตรียมระบบสาธารณสุขให้พร้อม เร่งคัดกรอง เตรียมรพ.สนาม ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น พิจารณานำเข้าโนวาแวกซ์วัคซีนเป็นทางเลือกให้ปชช. ก่อนการระบาดจะวิกฤต ทำระบบ สธ. ล้ม</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- เสนอบทความ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. โดยแนบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ทำการบรรจุร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณา สำหรับร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ... มีทั้งสิ้น 45 มาตรา กำกับดูแลทั้งการปลูกใช้ในครัวเรือน ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่าย นอกจากการขายและใช้ในครัวเรือนแล้ว และยังห้ามโฆษณาเด็ดขาดจนกว่าได้รับอนุญาต ซึ่งขั้นตอนการขออนุญาต รอการร่างกฎหมายประกอบ โดยคณะกรรมการกัญชา กัญชง ต่อไป อย่างไรก็ตาม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตาม ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ ต้องรอการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีผลต่อการแก้ไขพ.ร.บ.ในชั้นนิติบัญญัติหรือไม่</p>	
<p>แก้ไขปัญหาราจรในมุมมองทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- เสนอบทความ แพทยสภา จัดงานบรรยายพิเศษ หมอชวนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง อุบัติเหตุจราจร แก้ไขได้อย่างไรในมุมมองทางการแพทย์ กล่าวถึง เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ให้ความสำคัญ 4 กลุ่มหลักที่ต้องตระหนักความสมดุลของคุณภาพที่เท่าเทียม คือ ผู้ใช้รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน และคนเดินเท้า ถ้าหากกลุ่มคนเดินเท้า ยังถูกมองข้าม ไม่มีนโยบาย และมีระบบดูแลความปลอดภัย แสดงว่าความสมดุลด้านคุณภาพยังไม่อยู่ในลักษณะที่สมดุลพอ ประกอบกับข้อมูลจาก ThaiRAP ได้เผยแพร่แนวคิดวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย 4 ด้าน คือ ถนน ยานพาหนะ การใช้ความเร็ว และผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ หลักการมีแล้ว เหลือเพียงการขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรม</p>	-
<p>โรคผิวหนังช้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ (ผู้บริโภคร, Drama-addict)</p> <p>-กรณีการแชร์ข้อมูล วยรูนำน้ำมัน E 85 ชัดหลังคอก เพื่อให้คราบดำที่ค้อออกได้ไวขึ้น นั้น ทางเพจฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคเบาหวาน เรียกว่า โรคผิวหนังช้าง คือ ผิวจะเป็นผื่นดำหนาคล้ายๆ ผ่ากำมะหยี่ พบขึ้นตามซอกแขน ซอกขา ข้อพับ หลังคอก และคนที่น้ำหนักตัวมาก ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันชัดเพราะส่งผลเสียกับผิวได้ พร้อมแนะวิธีลดคราบ คือ งดของหวาน ของมัน น้ำอัดลม ลดน้ำตาล และเช็ดด้วยน้ำมันทาผิวทุกวัน คราบจะค่อยๆ ลดลงและหายไปทีละจุด</p>	-